

เที่ยวบินมหากุศล พระบรมขกับต้น

ทรงนำ'149'ไอพี ขึ้นจากสุวรรณภูมิ สักการะ'บรมธาตุ' วัดป่าวิเวกขอนแก่น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงรับเป็นนักบินที่ 1 ในเที่ยวบิน พิเศษมหากุศล (อ่านต่อหน้า 5)

เนื่องในโอกาสสมทวมงคลที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระมหากุณณาธิคุณ ทรงรับเป็นนักบินที่ 1 ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล นำคณะพุทธศาสนิกชนเดินทางกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น เป็นการทำการบินไป-กลับ ในเส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเที่ยวบินพิเศษได้ จัดเที่ยวบินพิเศษมหากุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมทวมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นนักบินที่ 1 ในเที่ยวบินพิเศษมหากุศล นำคณะพุทธศาสนิกชนเดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดป่าวิเวกธรรม จังหวัดขอนแก่น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

นายสรจักรกล่าวอีกว่า สำหรับเที่ยวบินพิเศษมหากุศลครั้งนี้บริษัทได้ทำหนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐบาล หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนักธุรกิจชั้นนำของประเทศร่วมเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าว โดยจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่นั่งละ 500,000 บาท จำนวน 100 ที่นั่ง ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารบริษัทจะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น จะนำขึ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

นายสรจักรกล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นตั้งแต่ปี 2552 และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยที่เรียนดีหรือมีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี มีคุณธรรม มีความยากจน ยากลำบาก ให้ได้มีโอกาสศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีวศึกษาเพื่อไปงานจ้างการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรืองานจบการศึกษาชั้นสูงสุด ผู้ที่ได้รับทุนพระราชทานพิจารณาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ 2 ทุน โดยที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับพระราชทานทุนการศึกษาแล้ว 4 รุ่น รวมแล้วกว่า 600 รายทั่วประเทศ

"นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงมีต่อเยาวชนไทยให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงระดับปริญญาตรีตามความสามารถของตน หรืองานจบการศึกษาชั้นสูงสุด หากมีความสามารถศึกษาได้ และเติบโตอย่างมีคุณภาพเป็นกำลังคนที่มีคุณค่าของประเทศ ผู้ร่วมบริจาคในเที่ยวบินพิเศษมหากุศลจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องชาวไทยได้มีโอกาสที่ติดทางการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนเพื่อเป็นกอร์สร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไป" นายสรจักรกล่าว

ทั้งนี้ เที่ยวบินมหากุศลใช้เครื่องบินไอจิ่ง 737 จำนวนที่นั่งโดยสาร 149 ที่นั่ง โดย 49 ที่นั่งจัดไว้รองรับคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง โดยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะนำรายได้จาก

เที่ยวบินมหากุศลจำนวน 100 ที่นั่ง หรือ 50 ล้านบาท ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมทบมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)

สำหรับผู้ให้การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินมหากุศลครั้งนี้ อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, นายวิเชียร

พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม, นายนิวัฒน์ อ่าง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), พญ.โมนา อัครวิชญ์, นายเฉลิมโชค ลำซำ, นายศุภชัย เจียรวนนท์, นายจอร์ เจียรวนนท์, นายสุรงค์ บูลกุล, นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย, นายสมชัย สวัสดิ์ผล, ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล เป็นต้น

ทั้งนี้ เที่ยวบินมหากุศลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ในการจัดเที่ยวบินมหากุศล โดยครั้งแรกจัดเมื่อปี 2550 เป็นเที่ยวบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีพระราชดำริโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว นำเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และครั้งที่ 2 จัดเมื่อปี 2553 เป็นเที่ยวบินมหากุศลนำคณะพุทธศาสนิกชนกราบสักการะพุทธสังเวชนียสถานตามทีศรีสุร ณ ตำบลพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนิน เวลา 15.45 น. เครื่องบินพระที่นั่งเที่ยวบินพิเศษ

มหากุศลที่จี 8866 ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น แขกผู้มีเกียรติลงจากเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังวัดป่าวิเวกธรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังวัดป่าวิเวกธรรม

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง เวลา 16.30 น. เสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่ศาลาชั้นตึกอาคารสุวรรณภูมิ ทรงจุดธูปเทียนนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดเที่ยวบินมหากุศล แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุพระบูรพาจารย์

จากนั้นทรงถวายพระรูปด้านหน้าพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ และทรงถวายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานอนุสรณ์สงฆ์เพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จพระราชดำเนินออกจากวัดไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น

กระทั่งเวลา 18.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเตรียมเครื่องบินพระที่นั่ง จากนั้นแขกผู้มีเกียรติขึ้นเครื่องบิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จออกจากห้องรับรองไปยังเครื่องบินพระที่นั่ง

เวลา 18.45 น. เครื่องบินพระที่นั่ง เที่ยวบินพิเศษมหากุศลที่จี 8867 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใช้เวลา 45 นาที

พิเศษมหากุศลที่จี 8867 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานขอนแก่นไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใช้เวลา 45 นาที